

ระเบียบความปลอดภัยของสินค้าโดยทั่วไปของสหภาพยุโรป (General Products Safety Directive (GPSD): 2001/95/EC)

สินค้าที่ไม่ได้อยู่ในพิกัดสินค้าประเภทของเล่นแต่ออกแบบสำหรับเด็ก เช่น เตียนนอนเด็ก เพล เตียนสองชั้น โต๊ะ/เก้าอี้เด็ก ฯลฯ จะใช้ระเบียบความปลอดภัยสินค้าทั่วไป (GPSD) ซึ่งจะมีประเด็นความเสี่ยงของสินค้าที่ผู้ผลิตต้องป้องกันแตกต่างกันบ้างตามลักษณะเฉพาะตัวของสินค้า แต่หากพิจารณาประเด็นเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้จากการใช้สินค้าที่เกี่ยวข้อง จะเห็นว่าประเด็นเสี่ยงสำหรับสินค้าส่วนใหญ่จะคล้ายกับกรณีของเล่นเด็ก แต่อาจมีประเด็นเสี่ยงเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้นได้จากลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ได้ก้น (เช่น สินค้ากลุ่มเตียนนอน) หรือในกรณีที่เด็กยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ (เช่น เพลหรือเตียนนอนเด็กเล็ก) ความเสี่ยงนอกเหนือจากที่ปรากฏในสินค้าประเภทของเล่นที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น

1) สินค้าสำหรับเด็กทารกที่ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ส่วนของร่างกายเด็กถูกล็อคติดกับซี่กรง นิ้วมือ/นิ้วเท้า ติดรูหรือช่องแคบจากการแห่ การขาดอากาศหายใจเนื่องจากเด็กติดในช่องแคบ ชิ้นส่วนบานเปิด-ปิด เตียนหล่นทับเด็ก เตียน/เก้าอี้ ล้มพับ ล้มหงายหลังหรือเลื่อนไถล อันตรายจากชิ้นส่วนจับยึดหรือโครงสร้างที่หลุดหลวม อันตรายจากการเลียหรือกัดส่วนของสินค้าฯ

2) สินค้าสำหรับเด็กเล็ก: เด็กปีนป่ายและตกจากที่สูง (เตียน หรือ High Chair) เตียน/เก้าอี้ล้ม หงายหลัง เลื่อนไถล หรือเสียดสมดุจากการขยับตัว/การเขย่าของเด็ก อันตรายจากการถูกจับ อันตรายจากชิ้นส่วนจับยึดหรือโครงสร้างที่หลุดหลวม อันตรายจากโครงสร้างเสียหายจากการกระโดดของเด็ก อันตรายจากการเลียหรือกัดส่วนของสินค้าฯ

3) สินค้าสำหรับเด็กโต: การตกจากที่สูง (นอนต้นตกเตียน) เตียนชั้นสองหล่นทับชั้นล่าง เตียนล้มหรือถล่มจากการกระโดดเล่นบนเตียน อันตรายจากการถูกหนีบหรือซบลิ้นคส่วนของร่างกายติดกับโครงสร้างหรือที่แคบ อันตรายจากชิ้นส่วนจับยึดหรือโครงสร้างที่หลุดหลวมฯ

ผู้ผลิตมีหน้าที่ต้องประเมินความเสี่ยงของสินค้าและดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ได้รับบาดเจ็บจากการใช้สินค้า เช่นเดียวกับกับสินค้าประเภทของเล่น แต่อาจต้องอ้างอิงข้อกำหนดตามมาตรฐานเฉพาะรายสินค้า

ที่มา: โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราสู่มาตรฐานสากล,
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, กันยายน 2556